



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงรั้วบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ซอยอารีย์สัมพันธ์

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงรั้วบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ซอยอารีย์สัมพันธ์

ราคากลางของงานจ้างโครงการปรับปรุงรั้วบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ซอยอารีย์สัมพันธ์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๕๗๒.๘๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาที่เขาเสนอราคาให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. มีผลงานการติดตั้งรั้วเหล็กสำเร็จรูป ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๕ ปี ที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่สำนักงานฯ เชื้อถือ

กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานการคลัง - และงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

กำหนดดูสถานที่จริงและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานการคลังและงบประมาณ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๓๑
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นางศุภมาส น้อยจันทร์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร